

เอแซ็ปฟุง10%นิวไฮตั้งแต่เข้าตลาด

หุ้นเอแซ็ปฟุง 10% ตะ 7 บาท สูงสุด
ตั้งแต่เข้าตลาด ขณะที่บริษัทผุดโมเดล
ศูนย์รวมบริการรถยนต์ในแบบคอมมูนิตี
ตี้ มอลล์หวังเพิ่มมูลค่า

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท
ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
(มหาชน) ASAP วานนี้ (15 มิ.ย.) ปิดการ
ซื้อขายที่ 6.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ
10% มูลค่าการซื้อขาย 342 ล้านบาทระหว่าง
วันที่ราคาสูงสุดที่ระดับ 7 บาท ซึ่งเป็นราคา
สูงสุดตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(30 มี.ค.2560)

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเนอร์เจติก
ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
ASAP กล่าวว่า บริษัทได้พัฒนา
โครงการศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับ
รถยนต์ภายใต้ชื่อ asap Auto Park โดย
ใช้เงินลงทุนประมาณ 150-160 ล้านบาท คาด
ว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1
ปี 2561 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงาน
ของ asap ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งใน
ระยะยาว

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้แบ่งการ
จัดสรรพื้นที่โครงการออกเป็นพื้นที่สำหรับ
บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น พื้นที่จอดรถ
เสริมสำหรับรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นสาขา
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสามารถใช้เป็น

จุดรับ/ส่งมอบรถยนต์เสริมอีก 1 จุด
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่ของ asap
Auto Park เพื่อจำหน่ายรถยนต์มือสอง
ที่ครบกำหนดตามสัญญาให้เช่าระยะยาวและ
รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นที่ปลดระวางแล้ว ซึ่ง
จะส่งผลต่อการทำราคาขายและกำไรที่ดีขึ้น
จากการจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพ
ดีของ asap

พร้อมกันนี้ ยังเปิดพื้นที่ให้เช่าสำหรับ
บริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์

เช่น ศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ร้าน
จำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ เป็นต้น รวมถึง
แบ่งพื้นที่ให้เช่าสำหรับธนาคาร ร้านอาหาร
และเครื่องดื่มต่างๆ อีกด้วย

ภายในปี 2561 บริษัทมีแผนขยาย
asap Auto Park ไปตามหัวเมืองท่องเที่ยว
ต่างจังหวัด จำนวน 4-6 จุด ได้แก่ อุบลราชธานี
อุดรธานี ขอนแก่น ภูเก็ต หัวหิน พัทยา
ซึ่งเป็นเมืองที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม เช่น รถไฟความเร็วสูงหรือมี
สนามบินรองรับ

ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราการเติบโต
ของจำนวนนักท่องเที่ยวในหัวเมืองนั้นๆ
ทำให้ความต้องการใช้บริการรถยนต์ให้เช่า
ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ตามเทรนด์ที่ปัจจุบันนิยม
การเดินทางโดยเครื่องบินและเช่ารถยนต์
ระยะสั้นในพื้นที่แทน